



ข่าวสาร

# ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
\*\*\*\*\*

## มรพส. ระดมความคิดเห็นทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พร้อมเสนอแนวทางที่สอดคล้องกับแผน มรภ. ๒๐ ปี รวมกำหนดทิศทางในอนาคต



เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปีงบประมาณ ๒๕๖๓) ณ ห้องประชุม ท.๒๐๙ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องของทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาคม สื่อมวลชน รวมถึงบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ เพื่อแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ โดยมี **ดร.สุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก** เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก **ดร.นงรัตน์ อิศโร (คณะทำงาน พลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี)** เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ **“การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา”**

ในช่วงที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง ได้ร่วมกันน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา มาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ที่สอดคล้องกับพันธกิจในการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดทำแผนขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้มีความชัดเจน ทั้งเป้าหมาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและพัฒนาท้องถิ่นตามสภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นปีแรก ที่สำนักงานประมาณได้จัดสรรงบประมาณงานยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้กับ มรภ.ทุกแห่ง โดยมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามโครงการความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๓๘ แห่ง จำนวน ๕ โครงการ ได้แก่ ๑.) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในชนบท ๒.) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ๓.) โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ๔.) โครงการยกระดับคุณภาพ การเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๕.) โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ทั้งนี้ มรพส. มีโครงการที่ดำเนินการรวมทั้งสิ้น ๑๒๙ โครงการ ที่มีผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อชุมชนและท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยการจัดโครงการในครั้งนี้คาดว่าจะประโยชน์สู่การพัฒนาในอนาคตต่อไป

# มรพส. เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคมนี้



มรพส. จะเป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ โดยกำหนดจัดสอบในวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สำหรับในปีนี้มียอดผู้มีสิทธิ์สอบของศูนย์สอบภาคเหนือ เขต ๒ จำนวน ๓๔,๑๗๓ คน จัดสอบครอบคลุมพื้นที่สนามสอบ ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกำแพงเพชร, สุโขทัย และพิษณุโลก โดยจังหวัดพิษณุโลก มีสนามสอบรวม ๑๐ สนามสอบ คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร, วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพิษณุโลก, โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา, โรงเรียนผดุงราษฎร์, โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี, โรงเรียนจ่านกร้อง, วิทยาลัย

อาชีวศึกษาพิษณุโลก, โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) มีอาคารที่จัดสอบภายใน มรพส. ๘ อาคาร ดังนี้ อาคารที่ปวิชญ์, อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์, อาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารมหาวชิราลงกรณ, อาคารเรียนรู้อเนกประสงค์, คณะวิทยาการจัดการ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในกรณีมีจุดบริการทำบัตรประชาชน ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๔ จุด ได้แก่ ๑.) Tesco Lotus Extra ท่าทอง ๒.) รถ Mobile Unit ประจำ ณ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว ๓.) สำนักงานทะเบียนเทศบาลนครพิษณุโลก และ ๔.) สำนักงานทะเบียน อำเภอพรหมพิราม ทั้งนี้ ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่เป็นสนามสอบในวันดังกล่าว เพื่อให้การสัญจรเป็นไปอย่างสะดวกเรียบร้อย

## กพน. แนะนำนักศึกษา “รักเป็น..ปลอดภัย” ในกิจกรรม Young Love เปิดมุมมองวัยรุ่นยุคใหม่..ใส่ใจเรื่องรัก



เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.อดุลย์ วัจศรีคุณ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มรพส. เป็นประธานในกิจกรรม Young Love : รักเป็น... ปลอดภัย ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว จัดโดยงานบริการนักศึกษา และศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และความรักที่เกิดขึ้นในหมู่วัยรุ่นและให้ข้อคิดเกี่ยวกับการรู้จักคุมกำเนิดอย่างถูกวิธีจากนายแพทย์สุกมล วิภาวิพลกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางจิตวิทยา โรงพยาบาลพญาไท ๒ และสร้างสีสันในช่วงสัมมนาโดย ดีเจพาลักข์ วรชาติ ธรรมวิจิตร ได้รับความสนใจจากนักศึกษาจำนวนกว่า ๕๐๐ คน

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ว่าที่เรืออากาศตรี ดร.บัญชา ส้าวรยรีน  
บรรณาธิการ : วิยะดา สุขเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประสงค์ดี, จิรัชชา วัลลิยะเมธี, อนาวิน เรือนวงค์